

Số: /TB-UBND

Cao Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/4/2024 của UBND xã Cao Sơn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với thanh niên xã Cao Sơn năm 2024. Sáng ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Cao Sơn năm 2024 với chủ đề: “**Thanh niên Cao Sơn với khát vọng phát triển**”. Chủ trì đối thoại ông Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; dự chỉ đạo có ông Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; tham gia hội nghị có lãnh đạo MTTQ, các ngành, đoàn thể, công an xã và 14 đoàn viên, thanh niên đại diện cho 70 thanh niên trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại có 5 lượt phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề: Đầu tư hạ tầng để phủ sóng các khu còn bị lùm, trắng sóng điện thoại 3G, 4G, 5G để thuận lợi triển khai công tác chuyển đổi số; định hướng, giải pháp hỗ trợ việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; cơ chế chính sách và giải pháp để thu hút lực lượng lao động đi làm ăn xa quay trở về địa phương phát triển kinh tế; định hướng, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng tập thể để nâng cao chất lượng sản phẩm và cơ chế hỗ trợ cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP... đây đều là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng và thiết thực của thanh niên hiện nay. Trong buổi đối thoại xã mời Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn đến thông tin, trao đổi, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên nắm bắt thông tin công việc, thu nhập để thanh niên có hướng lựa chọn.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của thanh niên và nội dung thông tin, tư vấn xuất khẩu lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận hội nghị đối thoại, cụ thể như sau:

1. Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 đã được diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối thoại của đoàn viên thanh niên. Hội nghị được nghe 5 lượt phát biểu ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên liên quan đến chủ đề đối thoại và được trả lời theo hướng

bám sát các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tình hình thực tế tại xã. Thông qua nội dung trả lời, giải đáp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã thông tin các chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách đã làm, đang làm và một số chính sách sẽ làm để đoàn viên thanh niên tiếp cận và vận dụng trong quá trình triển khai phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, thu nhập cho bản thân, gia đình.

2. Đề nghị Đoàn thanh niên xã cần nghiên cứu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển thanh niên xã Cao Sơn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy để có phương hướng, nhiệm vụ, bước đi và cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, việc làm để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, nhất là thanh niên phải thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn theo quy định.

3. Đoàn viên thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo và cần gương mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mạnh dạn đổi mới đi đầu để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần có tư duy đổi mới về vấn đề việc làm theo hướng nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp. Tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, kỹ năng để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

4. Công chức Văn hoá - Xã hội quản lý nhà nước về thanh niên, Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách lao động, việc làm phối hợp với Bí thư Đoàn thanh niên tiếp tục nghiên cứu các ý kiến, trao đổi của đoàn viên, thanh niên để thông tin cách đây đủ hơn về các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã thông báo để các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Phòng Nội vụ huyện BT (b/c);
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các ngành và đoàn thể xã;
- Các đơn vị Công an, Trạm y tế, Trường học trên địa bàn xã;
- Đài TT và Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Hùng